

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014

Ngày 28 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014. Các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh cùng chủ trì Hội nghị với Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Y tế, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo 52 hiệp hội doanh nghiệp trong nước, 5 hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 282 doanh nghiệp trong nước, 46 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 20 doanh nghiệp nhà nước.

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng quan tình hình phát triển doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; ý kiến của đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp; phát biểu của Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, công phu đánh giá, phân loại, tổng hợp hơn 300 kiến nghị trên 11 lĩnh vực của cộng đồng doanh nghiệp gửi đến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Đánh giá cao các cơ quan đã tổ chức tốt Hội nghị đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Trân trọng những ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh

ng nghiệp đóng góp cho Chính phủ và đồng tình với phát biểu của các đồng chí Bộ trưởng tiếp thu và giải đáp các vướng mắc, kiến nghị tại Hội nghị này.

2. Những năm gần đây, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới chậm phục hồi tác động xấu nền kinh tế đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, cán cân thương mại được bảo đảm, dự trữ ngoại tệ tăng; tốc độ tăng trưởng duy trì hợp lý, năm sau cao hơn năm trước; triển khai 3 khâu đột phá về thể chế kinh tế thị trường, về xây dựng kết cấu hạ tầng, về đào tạo nguồn nhân lực đạt được kết quả bước đầu; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; an ninh quốc phòng được giữ vững; vị thế đất nước trên trường quốc tế được nâng cao.

Những thành quả nêu trên của đất nước có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp với tư cách là lực lượng sản xuất chủ yếu. Qua khó khăn, doanh nghiệp trưởng thành hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn, khả năng hội nhập và hiệu quả hoạt động được nâng cao. Thủ tướng Chính phủ biểu dương những nỗ lực phấn đấu, kết quả đạt được của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động còn ít so với quy mô dân số; 97% - 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hiệu quả kinh doanh chưa cao, khả năng sử dụng lao động thấp; sức cạnh tranh của doanh nghiệp tuy được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt; năng lực quản trị doanh nghiệp còn hạn chế; môi trường kinh doanh tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc...

3. Để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng ngày càng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh. Kiểm soát lạm phát; giảm lãi suất; ổn định tỷ giá; bảo đảm cân cán thương mại, dự trữ ngoại hối, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định...

Đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2014 5,8%, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ có bước phát triển ổn định, bền vững hơn.

Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền dân chủ trong kinh tế, doanh nghiệp được kinh doanh tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm; thực hiện bình đẳng, công khai, minh bạch trong kinh doanh. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường kinh doanh như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Phá sản,...

Chính phủ tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, thanh tra, kiểm tra, ... Các Bộ, ngành rà soát lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách để sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm phiền hà, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp.

Tăng cường giám sát và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Nhà nước.

b) Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng, cơ cấu lại các khoản vay với lãi suất cao trước đây.

Đưa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Phát triển nguồn vốn thông qua thị trường chứng khoán để doanh nghiệp huy động được các nguồn vốn trung, dài hạn cho đầu tư phát triển.

c) Tái cơ cấu doanh nghiệp

Chính phủ tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện và thông qua các hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ cần thiết, đúng pháp luật cho doanh nghiệp. Về phần mình, các doanh nghiệp phải chủ động nỗ lực vươn lên, thực hiện

tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất kinh doanh để hoạt động hiệu quả, có năng suất lao động cao hơn, chi phí thấp hơn, khả năng cạnh tranh lớn hơn; hết sức chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực ngày càng sâu rộng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

d) Hỗ trợ tiếp cận thị trường

- Đối với thị trường trong nước:

Xây dựng hàng rào kỹ thuật bảo hộ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với cơ quan chức năng, quyết liệt trong hoạt động phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chính phủ sẽ làm hết sức để tăng tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng thông qua đầu tư công, tăng tín dụng, tạo thị trường, sức mua cho doanh nghiệp. Bản thân các doanh nghiệp phải vươn lên với mẫu mã, chất lượng, giá cả ngày càng cạnh tranh hơn.

Doanh nghiệp phải quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trước hết là trong quan hệ với người lao động để người lao động chung sức xây dựng doanh nghiệp cùng phát triển, cùng có lợi; những doanh nghiệp có điều kiện thì tham gia đóng góp cho xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm từ thiện; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm, nghĩa vụ nộp thuế...

- Đối với thị trường nước ngoài:

Chính phủ tích cực đàm phán các hiệp định thương mại quốc tế để mở rộng thị trường ngoài nước, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam thâm nhập mạnh hơn vào thị trường nước ngoài. Cung cấp thông tin để doanh nghiệp tham gia, tham vấn trong quá trình đàm phán ký kết, khai thác tối đa những thuận lợi các hiệp định tạo ra.

Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cần tích cực đóng góp vào hoạt động tìm kiếm, mở rộng và giữ thị trường.

4. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo Văn phòng Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp, phân loại, chuyển các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tại Hội nghị này đến từng Bộ, ngành có liên quan và yêu cầu các Bộ trưởng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét xử lý, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Sau Hội nghị này, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo chi thị của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

6. Để tạo ra chuyển biến thực sự trong mối quan hệ giữa Chính phủ với doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo dõi việc thực hiện Kết luận Hội nghị, Chi thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ./

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Phòng Thương mại & Công nghiệp VN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trụ lý TTg CP, TGD Công TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). 170

KT, BỘ QUẢN LÝ, CHỦ NHIỆM



Phạm Việt Muôn